



# Xây dựng Long An thành trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)

**P**hóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Long An năm 2021? Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ tỉnh đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Được: Năm 2021 là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và đe dọa đến tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân; song với sức mạnh đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân và cộng



đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Long An đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 với một số kết quả nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 1,02% (đứng thứ 4/13 tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 4/8 tỉnh, thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam) - tuy không đạt mục tiêu Nghị

quyết đề ra (9-9,5%) nhưng đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI đứng đầu cả nước trong năm 2021, với tổng vốn cấp mới hơn 3,36 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, ước đạt hơn 18.800 tỷ đồng, đạt 123,9% dự toán Trung ương và đạt 120,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai



nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được lãnh đạo thực hiện tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên, góp phần giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Đạt được những kết quả đáng phấn khởi nêu trên, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Một là*, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng nhận thức, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân và doanh nghiệp quyết tâm thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Đặc biệt,

ngay từ đầu nhiệm kỳ, tinh đã tăng cường quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo là mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc với tinh thần “xem người dân là đối tượng phục vụ, doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”.

*Hai là*, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nhất quán, quyết liệt và linh hoạt; phương pháp, chiến lược, chiến thuật đúng và trúng; có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, tỉnh Long An là một trong những địa phương kiểm soát tốt được dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân; đi đầu trong “mở cửa” các hoạt động của nền kinh tế-xã hội, thích ứng toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới”.

*Ba là*, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm; thành lập các Ban Chỉ đạo, xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế

hoạch cụ thể hóa các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo trong việc huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*Bốn là*, tăng cường công tác cơ sở; kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổ chức đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phục hồi, ổn định, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**Phóng viên:** *Thưa đồng chí, với quyết tâm phấn đấu xây dựng Long An thành một trung tâm phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thời gian tới Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những khâu đột phá nào? Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò như thế nào trong việc thực hiện mục tiêu đó?*

**Đồng chí Nguyễn Văn Được:** Với tư duy đổi mới, hội nhập và phát triển, qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã có những chủ





trương, quyết sách đột phá, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng đến mục tiêu: “Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”. Để đạt mục tiêu đó, Tỉnh ủy xác định việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương phải với tinh thần “hành động”, “tiên công”; công tác chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, năng động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trong đó, tập trung vào những khâu đột phá sau:

1- Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, lấy phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đô thị sinh thái làm động lực cho sự phát triển; đồng thời đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, trong đó:

*Thứ nhất*, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ để phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Trọng tâm là triển khai thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ

phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh thông qua việc đầu tư, kêu gọi đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu, cụm công nghiệp với Cảng quốc tế Long An tạo liên kết nội vùng và kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là quy hoạch chiến lược với tầm nhìn dài hạn, đột phá, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và mang bản sắc riêng của tỉnh.

*Thứ hai*, tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; với trọng tâm là chọn 4 cây (lúa, thanh long, rau, chanh), 2 con (bò thịt, tôm nước lợ) để tăng quy mô diện tích ứng dụng công nghệ cao và tiến tiến trong quá trình sản xuất; xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2025, có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

*Thứ ba*, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề theo hướng đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

*Thứ tư*, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước; phát huy hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Đồng thời, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, xây dựng môi trường công sở văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh.

2- Triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng cường xã hội



hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển văn hoá - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; trong đó: Tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, nâng cấp mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở; khẩn trương hoàn thiện mô hình hệ thống tổ chức y tế, nhất là củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống y tế cơ sở, các Tổ Covid cộng đồng để đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trước tình hình dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường.

3- Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó:

*Thứ nhất*, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy

định về những điều đảng viên không được làm; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

*Thứ hai*, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với triển khai thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm, tinh năng động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; nhất là quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra thì công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy có vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện

tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Công tác tham mưu có sự chuẩn bị chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm cho đến việc lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Công tác quản lý đất đai, xây dựng, quản lý đầu tư công, phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ,... phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An xác định việc lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) là hết sức quan trọng, nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh phải tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hằng năm. Yêu cầu đặt ra đối với UBKT cấp ủy các cấp là phải chủ động và quyết liệt hơn trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, thực hiện chặt





chẽ, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; tập trung kiểm tra, giám sát đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý, sử dụng đất công, tài sản công. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên sau kiểm tra, giám sát. Chủ động phát hiện, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đồng thời, cần phải tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu cấp ủy lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định.

**Phóng viên:** *Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!* □

**Tổng Văn Sông**  
(thực hiện)

Đoàn Mạnh Phương

## Tổ quốc

Căng đầy hơi thở nước non  
Một chữ S mảnh thanh huyền thoại  
Tổ tiên ông cha  
đã lưu lại hình hài  
Một chữ S vẹn nguyên và nhân ái

Tổ quốc  
thăm vào tôi  
bằng bản lĩnh núi cao  
bằng bao dung biển rộng  
bằng hai tiếng Việt Nam trong sâu thẳm tâm hồn  
hai mươi tư chữ cái linh thiêng nhập tâm  
từ ngày tôi tập lớn  
những dấu sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng  
những dấu ớ, dấu ơ, dấu á ư ê...

Tổ quốc  
đã cho tôi sự thâm trầm sâu sắc  
Tổ quốc đã dạy tôi đức son sắt thủy chung

Tổ quốc bốn ngàn năm trận mạc  
Từng đi dọc tiếng cười  
Từng đi ngang nước mắt!

Tổ quốc ở trong tim  
một đức tin bình dị  
Tổ quốc hình cánh chim  
bay trên mặt trống đồng  
Tổ tiên phù trì cho cháu con mỗi ngày  
Và mỗi ngày, từng sát na chảy trong dòng máu nóng

Hồn vía ngàn năm trao truyền nhựa sống  
Giờ là lúc  
học cách  
đặt mình lên đường ray, bệ phóng

Yêu Tổ quốc  
Thắm sâu với lòng tự trọng.